

Số: 40/TTTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH**Về việc: Bổ sung ngành nghề kinh doanh
Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin**

Kính thưa: Các quý vị cổ đông và người đại diện

Năm 2015 và những năm tiếp theo, Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin có một số hoạt động như: Truyền tải và phân phối điện; Tư vấn quản lý; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Hoạt động thoát nước và xử lý nước thải để phục vụ cho ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất than.

Đối chiếu với quy định của pháp luật, thì những hoạt động nêu trên lại là ngành kinh tế có Mã ngành, nhưng chưa được ghi trong “Điều lệ” và “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần” của Công ty. Vì vậy, Công ty thấy cần thiết phải bổ sung vào “Điều lệ” để làm cơ sở cho việc thay đổi “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần” của Công ty; nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc chủ động quản lý các dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình và vận hành công trình góp phần giảm chi phí.

Căn cứ Điều lệ Công ty và sự cần thiết của tình hình thực tế nêu trên, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thảo luận bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây vào Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc bổ sung Điều lệ và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền thay đổi “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần” của Công ty.

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối điện Gồm có: Quản lý và vận hành đường dây tải điện, trạm biến áp đến 110kV.	3510
2	Hoạt động tư vấn quản lý Gồm có: Tư vấn quản lý dự án đầu tư; Tư vấn lựa chọn nhà thầu.	7020
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Gồm có: Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ điện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công lắp đặt các thiết bị, công nghệ điều khiển công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị,	7110

	công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.	
4	Hoạt động thoát nước và xử lý nước thải Gồm có: Quản lý và vận hành trạm xử lý nước thải	3700

Kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Phòng Tin học quản lý (Website);
- Người UQ Công bố thông tin;
- Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trịnh
Nguyễn Văn Trịnh

